

THÔNG BÁO

Kết quả giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND huyện về kế hoạch đầu tư công từ nguồn vốn xây dựng cơ bản phân cấp và vốn sự nghiệp kinh tế trên địa bàn huyện năm 2020-2021

Thực hiện Kế hoạch số 06/KH-ĐGS ngày 15/02/2022 của Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện; ngày 14/3/2022, Đoàn Giám sát được thành lập tại Quyết định số 01/QĐ-HĐND ngày 15/02/2022 của Thường trực HĐND huyện đã tiến hành làm việc với đại diện lãnh đạo UBND huyện và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan được giao nhiệm làm Chủ đầu tư các dự án/nhiệm vụ đầu tư từ nguồn vốn xây dựng cơ bản phân cấp và vốn sự nghiệp kinh tế trên địa bàn huyện năm 2020-2021 (theo Giấy mời số 06/GM-HĐND ngày 11/3/2022 của HĐND huyện).

Sau khi nghiên cứu Báo cáo số 57/BC-UBND ngày 03/3/2022 của UBND huyện (UBND huyện đã có Báo cáo số 75/BC-UBND ngày 19/3/2022 thay thế Báo cáo số 57/BC-UBND); tổ chức khảo sát thực tế một số dự án/công trình đầu tư từ nguồn vốn xây dựng cơ bản phân cấp và vốn sự nghiệp kinh tế trên địa bàn huyện trong năm 2020-2021; trên cơ sở ý kiến thảo luận, trao đổi của các thành viên Đoàn Giám sát và ý kiến giải trình, trả lời bổ sung của đơn vị chịu giám sát tại buổi làm việc, bà Nguyễn Thị Thu Thảo – Phó Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng Đoàn Giám sát thay mặt Đoàn Giám sát thống nhất đánh giá và kết luận như sau:

1. Những kết quả đạt được

Đoàn Giám sát ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực của UBND huyện trong công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND huyện việc về kế hoạch đầu tư công từ nguồn vốn xây dựng cơ bản phân cấp và vốn sự nghiệp kinh tế trên địa bàn huyện năm 2020-2021 trong thời gian qua, cụ thể:

Trên cơ sở các Quyết định của UBND tỉnh giao chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020, năm 2021; các Nghị quyết của HĐND huyện phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020, giai đoạn 2021 – 2025; các Nghị quyết của HĐND huyện về kế hoạch đầu tư công, vốn sự nghiệp kinh tế có tính chất đầu tư năm 2020, năm 2021; UBND huyện Côn Đảo đã ban hành quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020, năm 2021 làm cơ sở để các Chủ đầu tư dự án triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao, khẩn trương xây dựng và đưa vào sử dụng các dự án phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. UBND huyện đã ban hành Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 30/12/2019 và Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 28/12/2020 về tổ chức quản lý, điều hành ngân sách nhà nước năm 2020, năm 2021 trên địa bàn huyện và các văn bản chỉ đạo khác có liên quan.

Trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công, sự nghiệp kinh tế năm 2020 và năm 2021, UBND huyện Côn Đảo đã rà soát, trình HĐND huyện tổ chức các kỳ họp chuyên đề để điều chỉnh kế hoạch vốn kịp thời đối với các dự án có tiến độ và tỷ lệ giải ngân chậm sang các dự án có khả năng giải ngân nhằm nâng cao tỷ lệ giải ngân các nguồn vốn được giao. Việc phân bổ và rà soát điều chỉnh kế hoạch vốn được thực hiện chủ động, kịp thời, đảm bảo tiến độ các dự án; đa số các dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách đều phù hợp với chủ trương đầu tư; việc áp dụng các tiêu chuẩn, quy định kỹ thuật trong thiết kế về cơ bản được các chủ đầu tư và các đơn vị tư vấn tuân thủ đúng theo quy định hiện hành. Cơ bản các dự án hoàn thành đưa vào sử dụng đã phát huy được hiệu quả, đảm bảo mục tiêu phát triển kinh tế và an sinh xã hội trên địa bàn huyện Côn Đảo.

Định kỳ tháng, quý UBND huyện Côn Đảo duy trì việc họp giao ban xây dựng cơ bản nhằm kịp thời đánh giá, rà soát, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc và đôn đốc, chỉ đạo các Chủ đầu tư dự án đẩy nhanh tiến độ đầu tư và nâng cao tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn, nhất là công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Sau các cuộc họp giao ban, UBND huyện ban hành Thông báo kết luận để các Chủ đầu tư và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện. Trong năm 2021, hàng 6 tháng và năm UBND huyện đã thành lập đoàn kiểm tra, giám sát tiến độ thực hiện và tỷ lệ giải ngân một của các dự án.

2. Tồn tại, hạn chế:

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Đoàn Giám sát thống nhất với nhận định của UBND huyện về công tác quản lý đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện còn một số hạn chế như sau:

- Năm 2020 và 2021 là thời điểm cả nước bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19, mặc dù UBND huyện và các cơ quan, đơn vị đã tích cực triển khai các biện pháp vừa phòng, chống dịch, vừa tập trung phát triển kinh tế - xã hội, trong đó có công tác giải ngân vốn đầu tư công, vốn sự nghiệp kinh tế năm 2020-2021, công tác giải phóng mặt bằng của các dự án, tuy nhiên, tỷ lệ giải ngân của các dự án còn thấp, chưa đạt kế hoạch đề ra, cụ thể: *Vốn SNKT năm 2020 giải ngân đạt tỷ lệ 39,68% kế hoạch; Vốn SNKT năm 2021 giải ngân đạt tỷ lệ 77,3% kế hoạch; Vốn XDCCB phân cấp năm 2020 giải ngân đạt tỷ lệ 25,1% kế hoạch; Vốn XDCCB phân cấp năm 2021 giải ngân đạt tỷ lệ 43% kế hoạch (theo số liệu tại Phụ lục 03, 04, 05, 06 kèm Báo cáo số 75/BC-UBND ngày 19/3/2022 của UBND huyện)*. Một số dự án chậm tiến độ, tỷ lệ giải ngân thấp nguyên nhân chính do:

+ Việc áp dụng các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 đã gây khó khăn cho các nhà thầu trong việc huy động nhân công lao động và các đơn vị tư vấn, tập kết vật tư, thiết bị vận chuyển ra đảo để thi công các dự án.

+ Một số dự án gặp vướng mắc trong thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng, thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

+ Giá đất trên địa bàn huyện Côn Đảo biến động lớn, làm cho công tác khảo sát giá đất gặp nhiều khó khăn, thủ tục mất nhiều thời gian, nên việc tham mưu quyết định giá đền bù cho các đối tượng bị thu hồi đất chậm. Việc thực hiện khảo sát giá đất theo giá thị trường để tính bồi thường, hỗ trợ cho người dân mất nhiều thời gian, giá đất

khảo sát dựa vào hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất thường thấp hơn giá giao dịch thực tế nên đa số người dân chưa đồng thuận làm kéo dài thời gian bồi thường ảnh hưởng tiến độ triển khai dự án.

+ Việc xác minh thời điểm sử dụng đất, thời điểm xây dựng công trình, đối tượng trực tiếp sản xuất nông nghiệp, diện tích đất, vị trí đất mất nhiều thời gian do phải trích lục hồ sơ từ nhiều năm.

+ Ngoài ra, việc giải ngân vốn đầu tư chậm còn do nguyên nhân chủ quan đó là một số đơn vị được giao làm chủ đầu tư dự án/nhiệm vụ vẫn thiếu sự chủ động, linh hoạt và thiếu sự phối hợp giữa các đơn vị có liên quan.

- Tiến độ thực hiện thủ tục chuẩn bị đầu tư một số dự án đến khi dự án được duyệt chủ trương đầu tư tương đối chậm. Nguyên nhân chủ yếu là do đơn vị được giao nhiệm vụ chưa chủ động trong việc tổ chức lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, chưa kịp thời báo cáo khó khăn, vướng mắc và đề xuất hướng xử lý.

3. Đề xuất, kiến nghị

Nhằm nâng cao chất lượng xây dựng kế hoạch đầu tư công hàng năm; đồng thời đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân nguồn vốn đầu tư công, vốn sự nghiệp kinh tế trong thời gian tới, góp phần quan trọng vào việc phục hồi và đẩy nhanh phát triển kinh tế - xã hội, Đoàn Giám sát đề nghị UBND huyện một số nội dung sau:

- Tập trung chỉ đạo quyết liệt các dự án đầu tư công và các dự án/nhiệm vụ có tính chất đầu tư từ vốn sự nghiệp kinh tế trên địa bàn huyện trong năm 2022 theo kế hoạch. Duy trì tốt công tác giao ban xây dựng cơ bản và khối kinh tế để kịp thời tháo gỡ những khó khăn cho các chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ nguồn vốn, nâng cao trách nhiệm của chủ đầu tư, đơn vị tư vấn, đơn vị thi công.

- Rà soát các quy hoạch, các thủ tục liên quan đến đất đai trước khi lập các thủ tục dự án đề xuất thông qua chủ trương đầu tư. Đối với những dự án có ảnh hưởng tới quyền lợi của người dân, ngoài việc kiên quyết cưỡng chế thu hồi giải phóng mặt bằng, cần phát huy hơn nữa công tác tuyên truyền cho người dân hiểu, đồng thuận để làm tốt công tác giải phóng mặt bằng triển khai các công trình theo kế hoạch, đảm bảo tiến độ xây dựng các công trình trên địa bàn huyện.

- Đối với các dự án/công trình khởi công mới trong năm 2021, làm tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để khởi công và đẩy nhanh tiến độ đối với dự án có khối lượng hoàn thành, những dự án khởi công mới năm 2022 đã được HĐND huyện thông qua chủ trương, cần sớm hoàn thiện hồ sơ trình thẩm định phê duyệt, lựa chọn nhà thầu để triển khai thi công đảm bảo tiến độ, kế hoạch đề ra.

- Đối với dự án sửa chữa, cải tạo sân vận động 30/4, chỉ đạo chủ đầu tư sớm hoàn tất các hạng mục đầu tư nhằm đáp ứng nhu cầu giải trí, thể dục thể thao của thanh thiếu niên và người dân trên địa bàn huyện.

- Đối với những nội dung kiến nghị, đề xuất của UBND huyện nêu tại Báo cáo số 75/BC-UBND ngày 19/3/2022, đề nghị UBND huyện chủ động báo cáo đề xuất với Đoàn Giám sát HĐND tỉnh về “Phân cấp quản lý, cải cách thủ tục hành chính, việc tổ

chức thực hiện các quy định của pháp luật trong giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu”.

Riêng vốn XDCCB nguồn phân cấp do HĐND huyện quyết định chủ trương đầu tư, Đoàn Giám sát đề nghị UBND huyện căn cứ quy định pháp luật và tình hình thực tế của địa phương, có Tờ trình đề nghị giao quyền quyết định chủ trương đầu tư trình HĐND huyện xem xét, quyết định tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2022.

Trên đây là Thông báo kết quả giám sát của Đoàn giám sát HĐND huyện về tình hình triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND huyện về kế hoạch đầu tư công từ nguồn vốn xây dựng cơ bản phân cấp và vốn sự nghiệp kinh tế trên địa bàn huyện năm 2020-2021. Đoàn Giám sát báo cáo Thường trực Huyện ủy và thông báo UBND huyện, các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Thường trực Huyện ủy (b/c);
- Các thành viên TTr. HĐND huyện;
- Các thành viên ĐGS theo Quyết định số 01/QĐ-HĐND ngày 15/02/2022;
- UBND huyện;
- Ban KT-XH, Ban Pháp chế;
- 06 TĐB HĐND huyện;
- Phòng Tài chính – Kế hoạch; BQL DAĐT-XD;
- Đảng công TTĐT của HĐND huyện;
- Lưu VT, TH.

**TM. ĐOÀN GIÁM SÁT
TRƯỞNG ĐOÀN**

PHÓ CHỦ TỊCH HĐND HUYỆN